
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันที่   ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ.   ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลต าบลซ าสูง 

ผู้มาประชุม   
๑. นางทองพาด   โคตรบุญเรือง  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายจ ามะลี    โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายเต็ม    ศรีประวงศ์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
๔. นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    
๕. นางประนอม   แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

          ๖. นายอุทัย   ชินค าหาร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายทองปุ่น  ไกยสวน   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายวิชัย  การะพันธุ์นิต  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นางสงวน  แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายจตุรงค ์  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายฉกรรจ์   โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสวาท    จันทหาร  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 

๒. นายยศวัจน ์  ตั้งอรุณจรัสแสง  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายส าเร็จ  สุเพ็งค า   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสมหมาย   อาสาสนา   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นางสาวปิยะพร โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายวุฒิชัย   ไขกัณหา  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
๗. นายชัยยา  โพธิรุกข์   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล  
๘. นายไชยยันต์  ร่มซ้าย   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางณีรนุช   คามวัลย์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. จ.อ.เชิดศักดิ์ ค ามูลแสน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๑๑. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๒. นางธิดารัตน ์ หาปัญนะ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นางสาวพัทรียา บุตรดาซุย  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๔. นางอินทร์ตา  สุริยะภา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๕. นายณรงค์  ภูแง่ผา   ต าแหน่ง  นิติกร 
๑๖. นางบุษบา   ค่อมบุสดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๗. นางบังอร  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
๑๘. นางประดิฐ  แสงจันทร์   ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
      ก่อนถึงวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ได้ 

แจ้งถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ในการประชุม หมวด ๙ ข้อ 
๑๑๗ จนถึงข้อ ๑๒๒  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยของที่ประชุมเชิญ 
เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง เชิญค่ะ    

นายเต็ม  ศรีประวงศ์    หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย  
เลขานุการสภาเทศบาล   ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไป 

จะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ การแต่ง
กายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบชุดสากล
นิยม ชุด พระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนด ในขณะที่ก าลัง
ประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้ บริหาร ท้องถิ่น  เจ้ าหน้ าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  และ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 
และการปรึกษาของสภา ท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ (๑) 
ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ กล่าวค าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย (๒) แสดงกิริยาอัน
พึงรังเกียจ (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือจง ใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น (๔) ขัดค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่ก าลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ ใดละเมิด
ระเบียบการประชุมนี้ หรือกระท าการ ฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
มีอ านาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด หรือให้กล่าวค าขอขมาในที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ก็ได้ ในกรณีขัดค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวน
ความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการเสื่อมเกียรติ ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท านั้น หรือสั่งให้ออกไป
จากที่ ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ ในกรณี
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืนประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจ สั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภา ท้องถิ่น น าตัวผู้นั้นออกจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิด
มีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่า 
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ไม่ สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งหยุดพักการประชุม สภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว ข้อ ๑๒๑ ใน
กรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถ
รักษา ระเบียบการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภา
ท้องถิ่น ข้อ ๑๒๒ ค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็น
เด็ดขาด 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน และเชิญประธานกล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -แจ้ง  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 
ประธานสภาเทศบาล  ซึ่งเป็นสมัยประชุมที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปี และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น และช่วงสถานการณ์ที่มีโรคโควิด-19 ระบาด เรายัง
ต้องมีการด าเนินการประชุมเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยมีมาตรการสวม
หน้ากาก และให้นั่งห่างกัน และก็ขอให้ทุกท่านได้ด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
เป็นการป้องกันโรคโควิด-19 ค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

๒.๑รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี ๒๕๖3 เม่ือ
วันที่  ๒7  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ส าเนารายงานการประชุม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสภาเทศบาล จัดส่งให้แก่ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภา

เทศบาลหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข จะได้ถามมติที่ประชุม 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี -ขอแก้ไขหน้าที่ 3 นับจากบรรทัดสุดท้ายขึ้นมา บรรทัดที่ 5 แก้ไขจาก เทศ

บัญญัติต าบลกระนวน เป็นเทศบัญญัติต าบลซ าสูง และหน้าที่ 4 นับจาก
บรรทัดสุดท้ายขึ้นมา บรรทัดที่ 4  แก้ไขค าว่า ของ เป็นค าว่า ข้อ  

ที่ประชุม   -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนน 10 เสียง  
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทู้ถาม  
    -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ (ถ้ามี) 
    -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ที่เสนอข้ึนใหม่ 
    -ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
    6.1 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ที่สภาเทศบาลคัดเลือก จ านวน 3  

คน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
(เนื่องจากค าสั่งเดิมหมดวาระ)   
–ตามระเบียบกระทรวงหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท จันทหาร  -การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ที่สภาเทศบาลคัดเลือก จ านวน 3  
นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง คน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

(เนื่องจากค าสั่งเดิมหมดวาระ)   
–ตามระเบียบกระทรวงหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลต าบล
ซ าสูง เชิญครับ 

นางธิดารัตน์  หาปัญนะ  -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ตามระเบียบ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้
หมดวาระลงในเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย  

    (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ  
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก กรรมการ จ านวนสามคน  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก กรรมการ จ านวนสามคน  
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหาร กรรมการ ท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น กรรมการ คัดเลือกจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ  
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
และระเบียบใหม่ที่ได้มีการแก้ไข มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยู่ในวาระ 2 ปี 
เป็น 4 ปี และขอแจ้งเพ่ิมเรื่องขอความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามแผนซึ่งก็ได้มีการหมดวาระลงแล้ว คณะกรรมการ
ติดตามแผน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
(๕)ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคนโดยให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คน ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
จึงขอเรียนเพ่ือให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งคนที่เคย
ได้รับการคัดเลือกอาจเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้  

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดมา โดยที่ 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ชุดเดิมประกอบด้วย  

1. นางทองพาด  โคตรบุญเรือง 2. นางสงวน  แก้วใส 3. นางเสงี่ยม   
ไชยสมบัติ  

    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเชิญค่ะ  
นายอุทัย  ชินค าหาร  -ผม นายอุทัย  ชินค าหาร ขอเสนอคณะกรรมการชุดเดิมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -คณะกรรมการพัฒนาฯ ชุดเดิมที 1. นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาล  2. นางสงวน  แก้วใส  3. นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  

เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่...... ถ้าไม่มี ขอผู้รับรอง(ผู้รับรอง  นายวิชัย   
การะพันธ์นิต และ นายจตุรงค์  โพธิ์ศรี) พร้อมขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ 

ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ต่อไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผน 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
(๕)ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคนโดยให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คน ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

    -เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 1 ค่ะ 

นายอุทัย  ชินค าหาร  -ผมนายอุทัย  ชินค าหาร  เสนอ นายทองปุ่น  ไกยสวน เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ติดตามและประเมินผลแผนคนที่ 1 ครับ (ผู้รับรอง นายจตุรงค์  โพธิ์ศรี และ  

นางประนอม  แก้วใส) 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่....เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ 
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นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 2 ค่ะ 
 
นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ    -ดิฉัน นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอ นายฉกรรจ์   
สมาชิกสภาเทศบาล  โพธิ์ศรี  เป็นคณะกรรมการติดตามแผน คนที่ 2 (ผู้รับรอง นายวิชัย   

การะพันธ์นิต และ นางสงวน  แก้วใส) 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่....เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 3 ค่ะ 
 
นายอุทัย  ชินค าหาร  -ผมนายอุทัย  ชินค าหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   เสนอ นายเต็ม  ศรีประวงศ์   
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการติดตามแผน คนที่ 3 (ผู้รับรอง นายฉกรรจ์ โพธิ์ศรี  

และ นายจ ามะลี  โพธิ์ศรี) 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีกหรือไม่....เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ทีป่ระชุม   -เห็นชอบ 
นางทองพาด โคตรบุญเรือง -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คนที่ 1. นายทองปุ่น  ไกยสวน  
ประธานสภาเทศบาล  2. นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  3. นายเต็ม  ศรีประวงศ์ ขอมติเห็นชอบค่ะ 
มติที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ในวาระอ่ืน ๆ มีใครจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางธิดารัตน์  หาปัญนะ  -ขอเพ่ิมเติมในส่วนการจัดท าแผนฯ ได้รับหนังสือการซักซ้อมแนวทางการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 1. โดยได้
แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และ 
“แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือให้ห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
เชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 2. แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่น ในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปี เป็นอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 

และได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่า สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ก าลังระบาดใน
ประเทศไทยและจากรายงานสถานการณ์โรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) (ศบค.) ได้ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้
ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นจ านวน
มากและยังแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว  ซึ่งเห็นว่าการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และการป้องกันและบ าบัดรักษาโรค เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด  

จังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้อย่างเร่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่นจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 
5 วรรคสอง การยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย จึงเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อ
สภาเทศบาลค่ะ 

นายสวาท  จันทหาร  -จากที่นักวิเคราะห์ฯได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าแผน โดยการ 
นายกเทศมนตรี   จัดท าแผนเริ่มจากคณะกรรมการจัดท าแผน และน าลงแผน และได้รับแจ้ง 

หนังสือจากจังหวัดขอนแก่น โดยเดิมทีจะต้องลงประชาคมจากประชาชน เพ่ือ
รับทราบข้อมูลจากประชาชน และส่วนมากเป็นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน  แต่
เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงจ าเป็นต้องใช้
เอกสาร และขอความร่วมมือกับสภาฯซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ในเขตรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของประชาชนและท าเป็นหนังสือแจ้งมายังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เพ่ือจะได้รวบรวมลงในแผนฯ ต่อไป และขอให้น าส่งภายในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ในวาระอ่ืน ๆ มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายณรงค์  ภูแง่ผา  -เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ปลัดเทศบาล  
นิติกร    และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในส่วนงานของนิติกรขอแจ้งความคืบหน้า 

ของเทศบัญญัติ จ านวน 2 เรื่องคือ  
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1.ญัตติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
2.ญัตติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอเรียนแจ้งสภาเทศบาลว่า ได้เสนอในเรื่องการควบคุมเหตุร าคาญ กฎหมาย
ไม่ได้ให้อ านาจแต่มีประกาศจังหวัดโดยให้ใช้อ้างอิงได้ ในส่วนของการ เทศ
บัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตอนนี้ได้เสนอไปยังอ าเภอแล้ว และจะขอถอนร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การ
ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2563 ต่อสภาเทศบาลครับ 

 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวุฒิชัย  ไขกัณหา  -ขอเพ่ิมเติมในเรื่องของร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ.  
ปลัดเทศบาล   ๒๕๖๓ ตามท่ีได้ศึกษาข้อมูลเรื่องนี้มา เราไม่สามารถตราเทศบัญญัติเรื่องนี้มา 

ใช้เองได้ แต่เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรีที่ใช้อ านาจในการบริหาร ตาม
ประกาศของจังหวัดได้เลยครับ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิสภาเทศบาลท่านใดสงสัยอะไรอีหรือไม่…… ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ความเห็นชอบในการถอนมติเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ขอมตทิี่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ให้ถอนมติร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 

๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นางทองพาด โคตรบุญเรือง -ในวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่........  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญค่ะ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมมีเรื่องจะแจ้งต่อฝ่ายบริหาร 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. การเก็บขยะมูลฝอยล่วงหน้า ไม่ได้มีการแจ้งการจัดเก็บล่วงหน้า โดยแจ้ง
ไป 6 เดือน เก็บ 120 บาท 

2. ที่นานายอุไร ตัดผ่านห้วยสายบาตร ร้องทุกข์มายังเทศบาล แตะยังไม่ได้
รับการแก้ไขปัญหา 

3. เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ตรงต้นจามจุรี ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตรงหลัง รพ.สต.
กระนวนและซอยลงไปบ้านผมตรงหน้าสวนยายกายไม่สว่าง 

4. ช่วงสถานการณ์โควิด ประชาชนร้องเรียนว่า เทศบาลไม่ด าเนินการพ่นยา
ฆ่าเชื้อท่ีวัดโพธิ์ชัย เพราะมีประชาชนต่างพ้ืนที่เข้ามาสักการะองค์หลวงปู่
พระเจ้าใหญ่ ยิ่งวันที่มีการแจกถุงยังชีพ ยิ่งควรมีการไปพ่นยาฆ่าเชื้อ 

นายทองปุ่น  ไกยสวน  -ผมนายทองปุ่น  ไกยสวน ขอแจ้งเรื่องร้องทุกข์ดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  -1. ทางต่างระดับบ้านแม่ค า น้ าเน่าขัง ตอนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข ประชาชน 

ร้องเรียนมาเยอะมาก ฝากผู้บริหารไปแก้ไขด้วย 
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2. ทางเข้าดอนชาด ท่อทางเข้าแตกและรถสัญจรไปมา ท่อ PVC  แตก 
หมดแล้ว ท าให้อันตรายต่อผู้สัญจรไปมา 
3. หมู่ 5 ข้างบ้านพ่อแซ ไปทางนาซาว ที่เทศบาลไปเทคอนกรีต ตอนนี้ หัก 
หมดแล้ว จึงอยากขอให้ฝ่ายบริหารไปแก้ไขด้วย 

นายวิชัย  การะพันธิ์นิตย์  - ผมขอแจ้งเรื่องปากท่อน้ าเสียหน้าบ้านพ่อซิวจนถึงหน้าบ้านกระผมฝาท่อ  
สมาชิกสภาเทศบาล  แตกเด็กตกได้รับอันตราย  ฝากฝ่ายบริหารแก้ไขด้วยครับ 
นางประนอม  แก้วใส  -เรียนประธานที่เคารพ ดิฉัน นางประนอม แก้วใส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉนัมีเรื่องให้ท่านประธานฝากถึงผู้บริหารเรื่อง ร่องระบายน้ าถนนศรีพัฒนา 

ว่า ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้ว น้ าได้ไหลตามถนนอย่างแรงมาก เพราะว่าถนนไม่
มีรูน้ าลงร่องระบายน้ า และเรื่องนี้ดิฉันเคยถามครั้งหนึ่งแล้ว ฝ่ายบริหารได้แจ้ง
ว่าจะไปเจาะรู ใส่กรอบอย่างดี ให้น้ าลงร่องระบายน้ า ดิฉันไปดูตรงที่รู ตรงที่
ฝ่ายบริหารว่าจะท า แต่ไม่ท าเลย มีแต่รอยกรีดเป็นสี่เหลี่ยมที่รูช่องระบายน้ า
ค่ะ ตอนนี้ขอเอ่ยนามนะคะ คือบ้านพ่อทองใส  น้อยค าลือ น้ าได้ทะลักเข้ามา
บ้านซึ่งเป็นที่เก็บข้าวเปลือกและครัวท าอาหาร ฝนตก 2 ครั้ง ท่วมทุกครั้งค่ะ  
เดือดร้อนมากค่ะ ฝ่ายบริหารจะแก้ไขยังไงคะ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  -ปัญหาบางเรื่อง ผมเคยได้แจ้งว่าสมาชิกสภาเทศบาลเป็นตัวแทนชาวบ้าน  
นายกเทศมนตรี   หากชาวบ้านไม่สามารถข้ึนมาร้องทุกข์ได้ด้วยตัวเอง ก็ให้สมาชิกสภาเทศบาล 

รับเรื่องขึ้นมา และหากประชาชนขึ้นมาแล้ว ให้เขียนร้องทุกข์ ก็จะได้น าไป
พิจารณาเพ่ือด าเนินการต่อไป และขอชี้แจงเรื่องที่สภาเทศบาลได้น าข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ของพ่ีน้องประชาชนดังนี้ 
1. เรื่องการเกบ็ค่าขยะ ตามท่ีได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2563 ที่ประชุมสภา
เทศบาล ได้มีมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และการออก
ใบเสร็จจากเดือน เมษายน – กันยายน  2563 เก็บ 60 บาท ที่มีการ
ร้องเรียนผ่านโซเชียล ฝ่ายบริหารได้เห็นแล้ว และอยากขอความร่วมมือ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ให้ชี้แจงรายละเอียดให้กับประชาชนทราบ
ด้วย 

2. นานายอุไร ได้รับอุทกภัย และได้ใช้เงินสะสม เราได้ซ่อมแซมห้วยสาย
บาตร และพ้ืนที่นาเป็นของเอกชน เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ และ
ปีที่แล้ว นายอุไรก็ยังไม่ได้ท านา และในการด าเนินการเจ้าของนาอยากให้
เอาดินไปถม แต่เทศบาลไม่สามารถด าเนินการให้ได้ และล่าสุดมาขอรถให้
ไปปรับเกรดให้ ก็จะไปด าเนินการให้ในสัปดาห์หน้าเนื่องจาก รถอยู่ใน
ระหว่างการซ่อมแซม 
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3. ไฟฟ้าส่องสว่างตรงต้นจามจุรี และทางไปบ้านสมาชิก ซึ่งทางบ้านสมาชิก
นั้น ขาไฟช ารุด ก็จะด าเนินการให้ ในส่วนของไฟฟ้าต้นจามจุรีนั้น ไฟฟ้า
ไม่ได้เว้นระยะจึงจ าเป็นต้องถอดให้ถูกระเบียบไฟฟ้า 

4. เรื่องโรคระบาด เทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ไม่ว่าจะเป็นที่สถานีต ารวจ รพ
สต. เขตเทศบาล ก็ได้ด าเนินการตามมาตรการ และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ไปแล้ว และตอนนี้ในการควบคุมโรคระบาด เป็นการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกที่ต้องท าการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก 

5. ทางต่างระดับ น้ าขังพิกัดจุดไหน (บ้านแม่ค าทางไปดอนชาด) ขอเรียนให้
ทราบว่า การขยายเขตประปา  เมื่อมีผู้ร้องขอจากบ้านยายใบ ถึงบ้านพ่อ
ส าลี แผนขยายเขตจะต่อจากร้านสมบัติวัสดุ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ และ
จะด าเนินการเปลี่ยนท่อให้ใหญ่ขึ้น และขุดร่องระบายน้ า โดยด าเนินการ
ไปพร้อมกันที่เดียว โดยอยู่ในแผนด าเนินงานภายในสัปดาห์หน้าทางลง
จากบ้านพ่อแซหักอีกแล้ว 

6. เขตรอยต่อในการวางท่อ ต่อไปจะวางท่อใหญ่จะได้มีความทนทาน
แข็งแรงและจะด าเนินแก้ไขให้ 

7. ท่อระบายน้ า ฝาท่อตอนนี้ก าลังอ๊อกเหล็กฝาท่อ เพ่ือด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปครับ 

8. จดด้านทิศตะวันออกจากศาลาประชาคมเราจะได้เจาะ ซึ่งตอนนี้
เจ้าหน้าที่เจาะได้ติดภารกิจพ่นยุ่งลาย เพ่ือควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ที่ ม.
3  ซึ่งก็ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้น าเรื่องร้องทุกข์ของ
พ่ีน้องประชาชนมาแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบและจะได้หาทางด าเนินการ
แก้ไขต่อไปครับ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่.... เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอุทัย ชินค าหาร  -ผมมีเรื่องสงสัย ในการออกใบแจ้งหนี้ค่าขยะ ที่ร้านคาร์แคร์ 6 เดือน แต่ออก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ใบเสร็จ 120 บาท 
นางณีรนุช  คามวัลย์  - เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศาล ปลัดเทศบาล รองปลัด และ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการออกเก็บค่าขยะรายปี  

ดังนี้ค่ะ  
1. มีการด าเนินการจัดเก็บล่วงหน้า โดยได้มีการเสนอต่อสภาเทศบาลต าบล

ซ าสูง เพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดเก็บค่าขยะล่วงหน้าและได้รับการ
อนุมัติให้ความเห็นชอบในการจัดเก็บ 

2. ก่อนหน้านี้เราน าเรียนกับคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการก็ได้มี
ความเห็นชอบในการด าเนินดังกล่าว 

3. ในการประชุมของประชาชนในวันที่ด าเนินการจัดท าหน้ากากอนามัยนั้น 
ก็ได้มีการขอมติที่ประชุม ก็ได้มีมติเห็นชอบแล้ว 
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4. ในประเด็นที่ว่าไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้ขอมติที่
ประชุมไปเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563  และเดือนมีนาคม ได้ออก
จัดเก็บ และมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเป็นระยะ 1 เดือน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล และในเดือนเมษายน 2563 
ก็ได้เริ่มออกใบเสร็จในการจัดเก็บ 

5. ในเรื่องการจัดเก็บ 120 บาท โดยเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของ
ร้านค้า พาณิชย์ ซึ่งจะมีปริมาณขยะที่มากกว่าครัวเรือน โดยครัวเรือนจะ
คิดในอัตราไม่เกิน 40 ลิตร โดยจะเก็บ 10 บาท/เดือน และในกิจการ 
ร้านค้า และพาณิชย์ เกิน 40 ลิตร โดยจะเก็บ 20 บาท/เดือน ในการ
ด าเนินการจัดเก็บ ได้ท าตามระเบียบ  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบค่ะ 
นายวุฒิชัย  ไขกัณหา  -ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ในการการจ่ายที่ 
ปลัดเทศบาล เพ่ิมข้ึนเป็นทางเลือกให้กับประชาชน อาจจะจ่ายรายปี รายเดือน ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการช าระค่าขยะของแต่ละครัวเรือน 
นายสวาท  จันทหาร -ขอบคุณสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ที่จะได้น าข่าวแจ้งให้กับประชาชนถึงแนว 
นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการจัดเก็บรายเดือน รายปี ซึ่งในการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บ หลายที่ก็

ได้ด าเนินการ เช่น เทศบาลนครขอนแก่น ก็ได้ปรับเปลี่ยน โครงการจังหวัด
สะอาด โดยชุมชนหัวถนน และชุมชนบะขาม ชุมชนน าร่องปลอดขยะ โดยจะ
มีตระแกรงเหล็ก เป็นศูนย์รวมขยะ เดิมทีก็มีเรื่องต่อต้าน ตอนนี้ก็ได้มีการให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี และชุมชนบะขามบ้านแถวนั้น เดิมทีมีถังขยะ ตอนนี้
ไม่มีแล้ว โดยจะมีการท าตารางการจัดเก็บขยะ และให้แต่ละครัวเรือนน าขยะ
ใส่ถุงด าและน ามาตั้งไว้หน้าบ้าน เพ่ือรอรถขยะมาเก็บ ส่วนชุมชนของเรามีแต่
ขอถังขยะเพ่ิม ซึ่งตอนนี้ยังชะลอการเพิ่มถังขยะไว้ก่อน ก็ขอฝากสมาชิกสภา
เทศบาลให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ให้แก่ชุมชนของเราให้มีความเข้าใจด้วย
ครับ 

นางทองพาด โคตรบุญเรือง -ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ประธานสภาเทศบาล  ให้กับประชาชนได้มีความเข้าใจในการจัดเก็บค่าขยะครั้งนี้ ขอฝากสมาชิกทุก 

ท่านด้วยค่ะ  
นายสวาท  จันทหาร  -ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ ซึ่งเป็นนโยบาย เกี่ยวกับการส่งเสริม 
นายกเทศมนตรี   สิ่งแวดล้อม โดยเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียวโดยมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืช
ต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพ่ือให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ
ที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ซึ่งเทศบาลได้มี 
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โครงการปลูกยางนามีค่าดั่งทองค า โครงการปลูกต้นพยุง และไม้อ่ืน ๆ เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า โดยจังหวัดแนะน าให้ปลูกพ้ืนที่ป่าชุมชน โดยเตรียมพ้ืนที่
ในการปลูกต้นไม้ และหลวงปู่พระคุณเจ้าคณะอ าเภอซ าสูง ได้เตรียมพ้ืนที่ไว้ให้
ปลูกต้นไม้โดยเป็นพ้ืนที่หลังวัดป่า เทศบาลเป็นผู้น าพันธุ์ไม้ไปปลูก และ
โครงการต่อไปที่จะได้ด าเนินการ คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยจะให้
ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายวุฒิชัย  ไขกัณหา  -ขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
ปลัดเทศบาล   พืช ซึ่งการด าเนินงาน แบ่งออกได้ดังนี้  

1) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปกปักทรัพยากรของประเทศ 
จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปักรักษาไว้ โดยมี
กิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช มีเป้าหมายที่จะปกปักพ้ืนที่ป่า
ธรรมชาติ นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัยและสถานี
ทดลอง ป่าที่ประชาชนร่วมใจกันปกปัก ซึ่งเม่ือรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษา
พันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายให้มีกระจายทั่วประเทศในทุก
เขตพรรณพฤกษชาติ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมในพ้ืนที่ที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงหรือ
สูญสิ้นจากการพัฒนา เช่น จากการท าอ่างเก็บน้ า ท าถนน การพัฒนา
เปลี่ยนแปลงจากป่าธรรมชาติเป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือการท าโรงงาน
อุตสาหกรรม การจัดท าบ้านจัดสรร ฯลฯ ซึ่งพันธุกรรมในพ้ืนที่เหล่านั้นจะสูญ
ไป การนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ออกส ารวจเก็บรวบรวม ในรูปเมล็ด 
กิ่ง ต้น เป็นการด าเนินการนอกพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ในทุก
เขตพรรณพฤกษชาติการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง 
ๆ ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการสูญสิ้นพันธุกรรม เช่น เกาะต่าง ๆ ในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย พ้ืนที่สร้างถนน โรงงาน พื้นที่จัดสรร ฯลฯ รวมทั้ง
การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ รอบพ้ืนที่ของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ ในรัศมี 50 กิโลเมตร ซึ่งได้ด าเนินการใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการ
ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการน าพันธุกรรมไปเพาะปลูกในพ้ืนที่ที่
ปลอดภัย ในศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่มีอยู่ 6 
ศูนย์ทั่วประเทศ ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร 
พ้ืนที่ที่จังหวัดหรือสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) มีการด าเนินการ
รับ - ส่งพันธุกรรมพืชไปตามพ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่ของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตามที่ต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนและ
ฝากเพาะขยายพันธุ์ ดูแลรักษา ทดลองปลูกโดยเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตามศูนย์และพ้ืนที่ต่างๆของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2) กรอบการใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ ใน อพ.สธ. ทั้งในด้าน
การพัฒนาและการบริหารจัดการให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. 
ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนว
พระราชด าริ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช ที่ส ารวจเก็บรวบรวมมาปลูกรักษาไว้ 
โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านสัณฐานวิทยา 
ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การเขตกรรม ส าหรับในห้องปฏิบัติการมี
การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การใช้ประโยชน์ใน
ด้านอื่นๆ เพ่ือศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในแต่ละสายต้น ในด้านการ
ด าเนินงานวิจัยในกิจกรรมที่ 4 นี้ เป็นการด าเนินงานโดยความร่วมมือของ
เจ้าหน้าที่นักวิจัยของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ และหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หรือนักวิจัยในชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ ใน
หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานโดย
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ บันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การ 
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อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งงานจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง 
นอกจากนั้นยังรวมถึงฐานข้อมูลทรัพยากรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช 
เช่น ฐานข้อมูลของสัตว์ และจุลินทรีย์ การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
ข้อมูลต่าง ๆ จากการท างานในกิจกรรมที่ 1-4 โดยท าการบันทึกลงในระบบ
ฐานข้อมูล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วประเทศ โดย
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนอง พระราชด าริ 
อพ.สธ. น าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่าง ๆ โดยที่ อพ.สธ. 
เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการท าศูนย์ข้อมูลฯ ก าหนดรูปแบบ
ในการท าฐานข้อมูล โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ 5 
ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้ง
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช เป็นกิจกรรมที่น าฐานข้อมูลจาก
กิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์
จุลินทรีย์ ฯลฯ อพ.สธ.มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของ
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อ
เป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์ระยะยาวและน าแผนพัฒนา
พันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมที่
คัดเลือก ให้หน่วยงานที่มีความพร้อมน าไปปฏิบัติ พันธุ์พืชที่อยู่ในเป้าหมาย 
ได้แก่พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพ้ืนเมืองต่าง ๆ ที่สามารถวางแผนน าไปสู่การ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ 
อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะใน
ส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจนพร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ 

3) กรอบการสร้างจิตส านึก เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนัก
ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรม
สร้างสร้างจิตส านึก ให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของ
ประเทศ โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้
โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. 
ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ให้ด าเนินการในกิจกรรมนี้ 
โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผน
ประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน
ร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้น ๆ 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรม
ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานที่เก่ียวข้องและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. 
นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ 
โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้ค าแนะน า และให้แนวทาง
การศึกษา ได้แก่ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป 
โดยที่ อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราช ด าริ ให้ด าเนินการ
ในกิจกรรมนี้ โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ
จัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. 
ของหน่วยงานนั้น ๆ 

นายสวาท  จันทหาร  -ผมเคยได้ศึกษา แต่ยังไม่ได้เป็นรูปแบบ แต่ผมก็ได้ด าเนินการปลูกป่ามา 
นายกเทศมนตรี   เรื่อย ๆ และพ้ืนที่ปกปักรักษา พื้นที่กุฏิด้านตะวันออก พระอาจารย์ประภัย  

ท่านรักต้นไม้ และมีพ้ืนที่อีก 2 ไร่ ท่านได้เตรียมไว้ให้ด าเนินการแล้ว ส่วน 
พ้ืนที่ปลูกรักษา จะใช้พื้นที่ที่ปลูกต้นรวงผึ้งและอีกพ้ืนที่ คือต้นยางนา ตอนนี้ 
เห็ดก็ได้ขึ้นมาบ้างแล้ว รวมถึงต้นพยุงที่ปลูกรอบสนามกีฬาเทศบาลต าบลซ า 
สูง จ านวน 99 ต้น และอีกต้นคือต้นทองกวาวจะน าไปปลูกโซนปลูกรักษา 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -โครงการที่ได้ผ่านการประชาคมแล้วนั้น จะได้ด าเนินการหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสวาท  จันทหาร  -ในพ้ืนที่ที่ได้ประชาคม ไม่ได้ทิ้งนะครับ และโซนปลูกผักปลอดภัยชาวบ้านก็ใช้ 
นายกเทศมนตรี   ประโยชน์ในการปลูกผัก 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ท่านใดสงสัยหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ ถ้าไมมี่ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูงทุกท่าน  

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลซ าสูงที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒  ขอปิดการประชุมค่ะ 
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